



สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 24059

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 52.94 Ad Value: 55,587

PRValue (x3): 166,761

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: กสร.ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการกิจการด้านยาเสพติด

กสร.ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการกิจการด้านยาเสพติด ลดปัญหายาเสพติดและคุ้มครองดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการ กิจการแบบอย่างในการบริหารจัดการ ด้านยาเสพติด มุ่งคุ้มครองดูแลคุณภาพ ชีวิตแรงงาน ลดปัญหายาเสพติดใน วัยแรงงาน พร้อมร่วมมือ ป.ป.ส. เดิน หน้าคืนคนดีสู่สังคม

นายสมบุรณ์ ตริยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน (กสร.) ในฐานะประธานเปิดงาน เสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้ม แข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ สถาน ประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหาร จัดการด้านยาเสพติด เปิดเผยว่า กสร. ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน



คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดำเนินโครงการ “สถานประกอบการร่วมใจให้โอกาส ผู้เสพติดคืนคนดีสู่สังคม” โดยส่งเสริมให้ สถานประกอบการให้โอกาสผู้เสพ ผู้ติดยาเข้ารับการรักษาและรับ กลับเข้าทำงาน ซึ่งมีสถานประกอบ กิจการที่ผ่านเกณฑ์ทั่วประเทศ จำนวน



91 แห่ง ปัจจุบันมีสถานประกอบการ กิจการ ที่ผ่านเกณฑ์โรงงาน สีขาว 53,631 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 4,957,660 คน และ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและ แก่ไขปัญหาเสพติด ในสถานประกอบ กิจการ 6,648 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 1,325,871คน

และเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก



ประจำปี 2562 กสร. จึงได้จัดให้มีพิธี ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ กิจการ ที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการ ปัญหาเสพติดขึ้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ โดยมี สถานประกอบการเข้ารับมอบใบประกาศ โรงงานสีขาว 159 แห่ง รับมอบใบประกาศ มยส. 99 แห่ง และรับมอบใบประกาศ คืนคนดีสู่สังคม 9 แห่ง ทั้งนี้การจัดพิธี ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ กสร. มุ่งหวัง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการ อื่นๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ รวมทั้งให้สถาน ประกอบกิจการและแรงงานมีส่วนร่วม เป็นพลังแผ่นดินในการต่อต้านยาเสพติด และให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

